

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **235**/BXD-KTQHV/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị
của Cử tri Hà Nội tại Kỳ họp
thứ 8, Quốc hội khóa XIIIHà Nội, ngày **04** tháng **02** năm **2015**

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ	Kính gửi:
CÔNG VĂN ĐẾN	- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Giữ ngày ... 18/02	- Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Kính chuyên: ... V..III	- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
	- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
	- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ✓

Phúc đáp công văn số 10242/VPCP-V.III ngày 22/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Cử tri Tp. Hà Nội phản ánh: Đại học Quốc gia Hà Nội xây trường Đại học Kinh tế và Bệnh viện Y Dược trong khuôn viên của trường tại 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy là không phù hợp với chủ trương của Chính phủ về di dời các trường Đại học, bệnh viện ra ngoại thành. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng xây xong rồi cưỡng chế phá bỏ, gây thiệt hại nền kinh tế quốc dân.

Trả lời:

1. Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013, đã xác định việc đầu tư xây dựng tổng thể các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, trong đó đã xác định các dự án xây dựng: Trường Đại học Kinh tế (Dự án QG-HN11), Khoa Y-Dược và Bệnh viện Đại học Quốc gia (Dự án QG-HN18) là các dự án thành phần sẽ được triển khai trong Giai đoạn II (2017-2020) “...để di dời các Trường, Khoa, Viện và Trung tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội tại các cơ sở hiện ở nội thành...”.

Do vậy, Cử tri phản ánh việc triển khai xây trường Đại học Kinh tế và Bệnh viện Y Dược trong khuôn viên của trường tại 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chính xác.

2. Để thực hiện thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Xây dựng sẽ đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm chỉ đạo

Đại học Quốc gia Hà Nội dừng việc triển khai xây trường Đại học Kinh tế
Bệnh viện Y Dược trong khuôn viên của trường tại 144 đường Xuân Thủy.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về những kiến nghị của Cử tri thành
phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Bộ Xây dựng xin chân thành
cảm ơn và mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của Cử tri và Đại biểu
Quốc hội thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QHKT (3b).

BỘ TRƯỞNG



Trịnh Đình Dũng